

Ngày 06/05/2013 Ohara , onsen ở Kurama

Sanzenin Temple

Ngày này chúng tôi lấy xe bus số 17 đi trực tiếp từ ga Kyoto đến Ohara (60 phút) (580 Yen). Các chuyến xe buýt không được bao phủ bởi đi xe buýt 1 ngày.

Ohara (大原, Ohara) là một thị trấn nông thôn nằm ở vùng núi phía Bắc Kyoto, khoảng một giờ từ Kyoto Station, nhưng về mặt kỹ thuật vẫn nằm trong giới hạn thành phố Kyoto. Ohara được biết đến với Đền Sanzenin và đặc biệt phổ biến vào giữa tháng mười một trong mùa lá mùa thu, thường xảy ra khoảng một tuần sớm hơn ở trung tâm Kyoto.

Đền Sanzenin nằm một phần con đường lên núi rừng ở phía đông của Ohara. Đó là một ngôi chùa lớn với nhiều tòa nhà và khu vườn, và được thành lập trong thời kỳ Heian (794-1185) do vị đại sư Saicho, người sáng lập ra giáo phái Tendai của Phật giáo Nhật Bản. Con đường từ thị trấn đến chùa được lót bằng nhiều cửa hàng nhỏ. Một trong những đặc sản địa phương được bán là Aisu kyuri, dưa chuột ngâm rong biển trong nước đá.

Các đền thờ xung quanh Sanzenin cũng thuộc phái Tendai, khá nhỏ, và thường chỉ có một vài tòa nhà hoặc một khu vườn.

Ngoài ra còn có một vài điểm thu hút trên sườn đồi ở phía đối diện của thung lũng, mặc dù có nói chung là ít hơn để nhìn thấy trong khu vực này. Đền Jakkoin, một đền thờ của giáo phái Thiên Thai, là điểm thu hút chính của khu vực. Ngôi đền có một lịch sử lâu dài, nhưng không may bị thiệt hại nghiêm trọng từ một ngọn lửa vào năm 2000 trong một hành động đốt phá. Khu vực này có một vài cửa hàng, nhưng gần như không nhiều như xung quanh Sanzenin.

trước khi đến đền Sanzenin







hàng quán trên đường trước khi vào



trước cổng



chỗ ngồi nghỉ chân để ngắm cảnh











sau khi dùng cơm trưa ở ga Shugakuin ,chúng tôi lấy Eizan Railway, lên từ ga Shugakuin và xuống ga Kurama, mất khoảng 25 phút . Từ Kurama lên xe VAN của Kurama Onsen đến trước cửa Kurama Onsen không tốn tiền, chừng 5-10 phút.

vài hình ảnh năm 2012 (tôi làm biếng chụp hình lại năm nay)

Thông thường khi lên xe bus ở Nhật , ta phải lấy một tấm giấy nhỏ , phát ra tự động từ cái máy màu đỏ trên hình, trên giấy này có ghi một con số , khi trả tiền phải bỏ chung vào trong cái hộp đựng tiền trước mặt tài xế , nó cho ta biết phải trả bao nhiêu trước khi xuống, phải chuẩn bị tiền trước vì tài xế không thối lại cho mình, tài xế không can thiệp vào chuyện này, có máy đổi tiền lẽ nếu bạn không có bạc cắc.



Trên tuyến đường Eizan Railway, người lái xe điện kiểm luôn việc thu tiền



đường đi bộ lên để tắm onsen



ở đây nam nữ không được tắm chung, vé vào cửa là 1000 yen 1 người, muốn tắm bao lâu cũng được, giới lắm là 2 tiếng đồng hồ là phải chui ra vì ở lâu coi chừngxiu



cấm chụp hình , nên phải lấy trên mạng

